

## แหล่งทุนเพื่อนบ้านทำ'ค้าชายแดน'สื่ออาการไม่สดใส

Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)

ปราณี หมั่นแผงวาริ

กระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่า ปี 2560 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.4% สูงกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา ที่ขยายตัว 3.1% เป็นที่คาดว่า แนวโน้ม การค้าระหว่างประเทศของไทยปีนี้ น่าจะสดใสตามทิศทางการค้าโลก อันเป็นที่มาของเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 2560 ที่ขยับมา อยู่ที่ 5%

ทั้งนี้ หนึ่งในยุทธศาสตร์การหารายได้ จากต่างประเทศของไทยได้กำหนดเรื่องการค้าชายแดนไว้ โดยปีนี้ ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านล้านบาท จากปี 2559 ที่มีมูลค่าขยายตัวจริงเพียง 1.2 ล้านล้านบาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า ปี 2559 ที่ผ่านมากการค้าชายแดนจะมีมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท

ในการแถลงผลการค้าระหว่างประเทศเดือน ม.ค. 2560 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน ม.ค. 2560 หดตัว ที่ 15.1% โดยเป็นผลจากการหดตัวของการนำเข้าเป็นหลัก

ขณะที่การส่งออกขยายตัวต่อเนื่องมีรายละเอียด ดังนี้ การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 73,722 ล้านบาท ลดลง 15.0% แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 49,650 ล้านบาท ขยายตัว 0.4% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 24,072 ล้านบาท ลดลง 35.5%

ในขณะที่การค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมูลค่า 15,260 ล้านบาท ลดลง 15.1% รวมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 88,981 ล้านบาท ลดลง 15.1%

"มูลค่าการนำเข้าแก๊สจากเมียนมา หายไป 6.9 พันล้าน นำมาจดทางบัญชีไม่ทัน จึงจุดตัวเลขการค้าชายแดน ส่วนการที่ ส่งออกไป สปป.ลาว ลดลง เป็นผลจากระเบียบการเก็บภาษีวีเอที (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของฝั่งลาวที่ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นทันที" นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว

สำหรับภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่า มีทิศทางที่ไม่สดใส เริ่มจากมูลค่าการค้าที่ไม่เป็น ไปอย่างที่ตั้งเป้าไว้ ที่ 1.7 ล้านล้านบาท แต่การค้าจริง มีเพียง 1.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 1.81% แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 6.9 แสนล้านบาท ขยายตัว 4.11% การนำเข้า มูลค่า 5.09 แสนล้านบาท ลดลง 1.16% ส่งผลให้ทั้งปี 2559 ไทยเกินดุลการค้าจากการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน มูลค่า 1.82 แสนล้านบาท

**นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือ เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน** กล่าวว่า มูลค่าการค้าชายแดนปีนี้ ไม่น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 1.8 ล้านล้านบาท เพราะสาเหตุสำคัญ คือ การค้าชายแดนของไทยเริ่มสื่ออาการไม่สดใส

จากปัจจัยสำคัญ 2 ประการ แบ่งเป็นปัจจัยจากสถานการณ์ปัจจุบัน และปัจจัยจากสถานการณ์ระยะยาวอันเกิดจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากองค์ประกอบการลงทุนในประเทศเริ่มไม่อำนวย เช่น ค่าแรงงาน สถานการณ์ตลาดใน

ประเทศลดความต้องการสินค้าบางชนิดลง แต่ตลาดในเพื่อนบ้านกลับขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเอง ที่ส่วนใหญ่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวเฉลี่ย 6-7 % มาอย่างต่อเนื่องตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้การลงทุนหลังไหลไปยังปลายทางคือประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งเป็นทั้งทุนจากประเทศไทยเองและทุนจากต่างประเทศนอกภูมิภาค

"เมื่อการลงทุนอยู่ในประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา หรือแม้แต่เวียดนาม ก็ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าสินค้าจากเพื่อนบ้านของไทยลดลง ส่งผลทันทีให้มูลค่าการค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง" นายนิยม กล่าว

ส่วนปัจจัยที่กระทบต่อการค้าชายแดน ที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันได้แก่ ปัญหาค่าเงินที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะมาเลเซีย และ เมียนมา แข็งค่าขึ้น อย่างมาก เช่น เงินริงกิตมาเลเซีย แข็งค่าขึ้น 7-8 บาทต่อริงกิต เมียนมา แข็งค่าจาก 100 จ๊าดต่อ 3 บาท มาอยู่ที่ 2.60 บาท ทำให้การนำเข้าสินค้าจากไทยมีราคาสูงขึ้นทันที ส่งผลให้ปริมาณการซื้อลดลง ซึ่งมาเลเซีย เป็นด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับด่านการค้าอื่นๆทั่วประเทศ

นายนิยม กล่าวอีกว่า อีกปัจจัยเฉพาะหน้าที่ ทำให้การค้าชายแดนลดลง คือ เศรษฐกิจของ หลายประเทศไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้การนำเข้าสินค้าชะลอตัว ซึ่งสาเหตุนี้จะพบได้จากประเทศที่มีการค้าสินค้านำเข้า และพลังงานกับไทยเป็นสำคัญ เช่น มาเลเซีย และเมียนมา

"คิดว่าปัญหาที่ทำให้การค้าชายแดนไม่สดใสเท่าที่ควร มาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าไทย รวมถึงปัญหาเรื่องกฎระเบียบทางการค้าที่ไม่เอื้อต่อการค้าชายแดน เช่น การห้ามรถบรรทุกสินค้าเข้าไปอีกฝั่งของประเทศหนึ่งทำให้ต้องขนถ่ายสินค้ามีขั้นตอนเพิ่มโดยไม่จำเป็น"

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการไม่ยอมรับทางกฎหมายเรื่องการใช้เงินในการทำการค้าจริงที่ชายแดน เช่น การใช้เงินบาทบริเวณชายแดนเมียนมา ซึ่งมีการใช้เงินบาทการค้ากันจริงถึง 70% ในรูปแบบโพยก๊วน แต่เงินบาทเหล่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ไม่เมียนมาได้อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันการเข้ามาใช้เงินไทยก็ไม่สะดวกเท่าที่ควร ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ต้องมาพูดคุยกันอย่างเปิดอกและเปิดใจทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การค้าเติบโตอย่างเข้มแข็งร่วมกัน

การค้าพัฒนาการค้าชายแดนจะต้องไม่คิดแต่เพียงประเด็นการมุ่งนำสินค้าออกไปส่งยังประเทศเพื่อนบ้านเพียงอย่างเดียว เพราะในความเป็นจริง กฎระเบียบทางการค้าต่างๆ จะไม่สามารถเจรจาให้มีผลทางปฏิบัติ ที่ส่งผลดีต่อการค้าได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบทางการค้า

เปิดยุทธศาสตร์การค้าชายแดน

กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2560 ไว้ที่ 1.8 ล้านล้านบาท จากปี 2559 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาท

ยุทธศาสตร์การค้า 3 หลักคือ 1.การปลดล็อกอุปสรรคการค้า (UNLOCK) ได้แก่ จัดประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การจัดทำข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

2. การผลักดันการค้า (UNLEASH) ได้แก่ จัดงาน Thailand -Myanmar Trade Expo 2017 ที่อ.แม่สอด จ.ตาก (21-24 มี.ค.2560) การส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทย จัดตั้งศูนย์กระจายและเปลี่ยนถ่ายสินค้า การจัดคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนเยือนประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

3.การยกระดับการค้า (UPLIFT) ได้แก่ จัดอบรมและสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ในภูมิภาค ซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม )

นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2559ที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอขอให้รัฐบาลอนุญาตให้รถบรรทุกของประเทศเพื่อนบ้านสามารถวิ่งเข้ามาขนส่งสินค้าในประเทศไทยจนถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้

ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจด้านคลังสินค้า การขนส่งและโลจิสติกส์รวมทั้ง ธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เกิดขึ้นได้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการพัฒนาภูมิภาคภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานเพื่อผลักดันให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป

มูลค่าการค้าชายแดนปีนี้ ไม่น่าเป็นไปได้ตามเป้าเพราะสาเหตุสำคัญ คือ การค้าชายแดนของไทยเริ่มส่ออาการไม่สดใส

'เศรษฐกิจของหลายประเทศไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้การนำเข้าสินค้าชะลอตัว'

## หอการค้าร่วมดัน ThaiGAP เปิดช่องพืชผักแบกะดินขึ้นห้าง

Source - เว็บไซต์ไทยรัฐ (Th)

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับวันประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในแถบยุโรป ให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยและมาตรฐานการผลิตมากขึ้น หากผู้ประกอบการไม่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต อนาคตผักผลไม้ไทยส่งออกอาจมีปัญหาทั้งสิ่งปลอมปน แมลงศัตรูพืช รวมทั้งสารตกค้าง เพื่อให้สินค้าไทยได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สภาหอการค้าฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ สวทช. จัดโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผักและผลไม้เพื่อขยายตลาดสู่ AEC ด้วย ThaiGAP ขึ้น

“มาตรฐาน ThaiGAP เป็นมาตรฐานที่ภาคเอกชนนำมาใช้ในการจัดการคุณภาพการผลิตผัก ผลไม้ และยังเป็นมาตรฐานระบบการผลิตที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน Global GAP ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ”

สำหรับขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติ นางสุวิภา วรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บอกว่า จะเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการฟาร์ม พื้นที่เพาะปลูก การจัดการพันธุ์พืช ดิน น้ำ ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพืช โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพเกษตรกร สิ่งแวดล้อมที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ประกอบการที่ผ่าน

การรับรองทั้งหมดจำนวน 26 ราย สินค้าที่ผ่านการรับรองจะมีรหัสคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนสแกนตรวจสอบต้นทางการผลิตผัก ผลไม้ ตั้งแต่การปลูก กระทั่งถึงผู้ซื้อว่ามีขั้นตอน กระบวนการอย่างไรในการควบคุมสินค้าให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ด้าน นางสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการ บจก.คิง อินเตอร์ ฟรุทส์ หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ บอกว่า เมื่อก่อนเป็นเพียงชาวสวนผลิตกล้วยหอม ส่งขายตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท บางครั้งขายกล้วยไม่หมดต้องขนกลับ เพื่อสร้างช่องทางการขายให้มากขึ้น จึงเข้าไปติดต่อห้างค้าส่ง ทุกแห่งรับซื้อหมด แต่มีข้อแม้ต้องกลับไปทำมาตรฐานการเพาะปลูกก่อน และจากการสังเกตในห้างจะมีแต่ผลไม้จากต่างประเทศ จึงอยากนำกล้วยของตัวเองเข้าไปขายบ้าง จึงเข้าร่วมโครงการ ThaiGAP ทุกวันนี้ นอกจากกล้วยหอมสามารถวางขายในโมเดิร์นเทรด ยังสามารถส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา รวมทั้งญี่ปุ่นได้อีกด้วย.

### คอลัมน์: กระจกใ้เงา: หีดแหน..ดันส่งออกโต 5%

Source - ไทยโพสต์ (Th)

อโณทัย ชุมไชโย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ ได้รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีของปี 2559 ขยายตัว 3.2% ต่อปี พร้อมกับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี 2560 จะขยายตัวที่ 3-4%

เหตุผลประกอบที่สภาพัฒน์ฯ คาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวได้ 3-4% มาจากปัจจัยสนับสนุน นั่นคือภาคการส่งออกจะกลับมาขยายตัวเป็นบวก 2.9% เนื่องจากมีสัญญาณว่าเศรษฐกิจปีนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากปี 2559 อีกทั้งยังมีหลายปัจจัยหนุน ทั้งการเร่งตัวขึ้นของการผลิตภาคเกษตร, แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง การจัดหางบรายจ่ายเพิ่มเติม 1.9 แสนล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยปี 2560 ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1.ทิศทางและแนวโน้มนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ 2.ผลการเจรจาและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป 3.เงื่อนไขทางการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศสำคัญในสหภาพยุโรป 4.ความคืบหน้าของการเจรจาในการแก้ไขปัญหาของกรีซ 5.ปัญหาความอ่อนแอของสถาบันการเงินในยุโรป และ 6.ปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจของจีน

ขณะที่ศูนย์วิจัย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรืออีไอซี ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัวที่ระดับ 3.3% และได้คงประมาณการนี้เอาไว้ โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวจากผลกระทบบจากปัจจัยชั่วคราว และจะเริ่มขยายตัวดีขึ้นเป็นลำดับจากภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว และแรงหนุนของการใช้จ่ายในประเทศ

อีไอซียังมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง จะดีกว่าครึ่งปีแรก โดยจะมีแรงส่งจากกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น หลังจากครัวเรือนบางส่วนหมดภาระการผ่อนชำระรถยนต์จากโครงการรถคันแรก ซึ่งจะเห็นผลชัดในช่วงครึ่งปีหลัง

ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังคงมีแนวโน้มอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกใหม่อย่างงบกลางปีมูลค่า 1.9 แสนล้านบาทที่ได้รับการอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นเม็ดเงินที่จะลงสู่ระบบเศรษฐกิจราว 1.4 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 1.3% ของจีดีพี ผ่านการลงทุนในโครงการขนาดเล็กในต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ไปดูความหวังก้อนใหญ่ของเศรษฐกิจไทยกันดีกว่า นั่นคือ "การส่งออก" ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์

เดิมกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ว่า จะผลักดันการส่งออกปีนี้ให้ขยายตัวดีสุด 3% แต่คงไม่เป็นที่ถูกต้องนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจสักเท่าไร จึงได้ปรับตัวเลขใหม่เป็นขยายตัว 5% ในการประชุมมอบนโยบายให้ผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา

นายสมคิดระบุว่า "การเติบโต 5% ถือเป็นเป้าหมาย เพราะถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้สูง ประเทศก็เดินต่อไปไม่ได้ แต่ยอมรับว่ายังมีเรื่องความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศยักษ์ใหญ่ ซึ่งทูตพาณิชย์จะต้องวิ่งแข่งทำงาน และไม่จำเป็นต้องไปเชื่อคำทำนายเศรษฐกิจต่างๆ เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา"

ไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังในการประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมากันสักหน่อย โดยครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญภาคเอกชน ทั้ง **สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษารายภูมิภาค หรือ Regional Advisor ที่มีชื่อเสียงจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนหน้านี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกในปี 2560 เติบโต 2.5-3.5% แต่หลังจากที่นายสมคิดได้พูดในที่ประชุม ขอให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายส่งออกให้เป็นเป้าหมายท้าทายและเป็นเป้าหมายเชิงรุก นั้นแหละนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรียกว่า "อยู่เป็น" จึงได้นำเสนอแผนส่งออกปี 2560 ว่าจะขยายตัว 5% แบ่งเป็นตลาดจีนโต 4% ฮองกงโต 4% สหรัฐโต 3.2% สหภาพยุโรปโต 3.0% ลาตินอเมริกาโต 3.0% ญี่ปุ่นโต 4% รัสเซียและซีไอเอส โต 12.5% ตะวันออกกลางโต 2% แอฟริกาโต 2.5% อาเซียนโต 5% แบ่งเป็นอาเซียนเดิม 5 ประเทศโต 4.0% ซีแอลเอ็มวีโต 6.4%

คนทำงานคงต้องวิ่งกันขาวิดแน่ เพื่อให้บรรลุเป้าโต 5% ตามที่รองนายกฯ สมคิดทุบโต๊ะ

## เหนือ-อีสานคึกคักปรองดอง'มะกัน'จีเปิดประช.มีส่วนร่วม

Source - มติชน (Th)

ทูตสหรัฐพบ'บิกป้อม'หวังโรดแมปเดินทางตามแผนสู่ประชาธิปไตย-ปรองดอง หนุนประชาชนมีส่วนร่วม เหนือ-อีสานเตรียมเวทีเสนอแนะคึกคักตลอดเดือนมีนาฯ

ทูตมะกันหวังไทย'ปชต.-ปรองดอง'

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงกลาโหม นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางเข้าการเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยภายหลังการหารือประมาณ 1 ชั่วโมง นายเดวีส์กล่าวว่า ได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหรัฐ โดยปรึกษาหารือกัน 2-3 เรื่อง และค่อนข้างลงลึกในรายละเอียด พร้อมทั้งขอบคุณประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผสมคอบร้าโกลด์ 2017 อย่างดีเยี่ยม

"นอกจากนี้ ยังได้คุยเรื่องกระบวนการสร้างความปรองดอง และ โรดแมปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งไทยมีการพัฒนาและดำเนินการอยู่ตลอดเวลา พล.อ.ประวิตรก็บอกว่าเป็นไปตามแผนที่ประกาศไว้ ซึ่งสหรัฐก็ตั้งความหวังว่าโรดแมปจะสามารถเดินไปได้ตามแผนงานสู่ประชาธิปไตยและความปรองดอง โดยทั้งสองเรื่องควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่รายละเอียดที่พูดระหว่างหารือไม่ขอเปิดเผยตรงนี้ ต้องให้เกียรติรองนายกฯ ส่วนการกำหนด วัน เวลา เลือกตั้งคงเป็นเรื่องที่ไทยจะกำหนด" นายเดวีส์กล่าว

'บิกป้อม'ปลื้มพรรคร่วมปรองดอง

พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงคืบหน้าการสร้างความปลอดภัยว่า ไปได้ดีด้วยดี ทุกพรรคการเมืองให้ความร่วมมือพร้อมตอบรับเข้าร่วมพูดคุยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรองดอง ส่วนกรณีคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) เชิญนายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) เข้ารายงานตัวที่กองทัพภาคที่ 1 ไม่ทราบรายละเอียด เป็นเรื่องของ คสช.ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของนายวัฒนา เชื่อว่าทุกคนเข้าใจรัฐบาล และคสช. แต่มีบางคนทำเหมือนไม่เข้าใจ

แอมเนสตี้ไทยเชื่อสำเร็จยาก

ด้านนายชานาญ จันท์เรือง นักวิชาการอิสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่า การจับเวที่ดังกล่าวเชื่อว่าไม่ประสบผลสำเร็จ เป็นเรื่องไม่ง่าย ถ้าง่ายคงทำไปนานแล้ว แต่ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีจุดเริ่มต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ กอ.รมน.หรือฝ่ายความมั่นคงว่า ได้จับเวที่พูดคุยกันแล้ว แต่เรื่องปรองดองต้องใช้เวลา เพราะคู่ขัดแย้งไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้น ยังมีประชาชนและกลุ่มต่างๆ ที่เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม

"แนวทางแก้ปัญหาปรองดอง ควรเริ่มจากค้นหาความจริงเป็นอันดับแรก เพราะความขัดแย้งมีทุกกลุ่ม ทุกสี ทุกองค์กร เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ต้นเหตุที่เกิดความขัดแย้งก่อนทำการสอบสวน พร้อมปฏิรูปสถาบัน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ก่อนรู้จักสามัคคี ให้อภัย ไม่แบ่งแยก หากจับเวที่เพื่อสร้างภาพ ก็เหมือนชุกขยะใต้พรมเท่านั้น" นายชานาญกล่าว

'เสี้ยม'ไปพบทหารตามคำเชิญ

ประจำวัน 28 กุมภาพันธ์ 2560

ที่บริเวณป้อม ปตท.ภายในสนามเสือป่า นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำ พท. กล่าวถึงกรณีที่ คสช.เชิญไปพูดคุยทำความเข้าใจในกองทัพภาคที่ 1 ว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ได้รับโทรศัพท์จากผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน 3 รอ.) ระบุว่าทางการต้องการรับทราบข้อมูลและขอเชิญไปพบที่กองทัพภาคที่ 1 เมื่อเห็นว่าเป็นการเชิญด้วยไมตรีจึงได้ตอบตกลง และนัดหมายวันนี้เวลา 10.00 น. โดยผู้บังคับกองพันคนดังกล่าวแจ้งว่าตามขั้นตอนจะมีหนังสือเชิญ โดยจะนำหนังสือมาให้บริเวณป้อม ปตท.ในสนามเสือป่า

เชื่อไม่ถูกหลอกกักตัว

"ช่วงนี้เป็นบรรยากาศของความปรองดอง มีการเชิญมาอย่างสุภาพ ผมก็ต้องมา หากไม่มาก็หาว่าไม่ปรองดอง และไม่กังวลว่าจะมีการกักตัว เพราะท่านเชิญมาให้มาบอกข้อมูลเท่านั้น หากมีการกักตัว ก็ขอพูดแบบตรงๆ ว่าเป็นการเจ้าเล่ห์เพทุบาย จะจับก็จับเลย ไม่ต้องใช้วิธี ให้มาแล้วกักตัว เชื่อกการพูดคุยคงเป็นไปได้ด้วยดี และคงใช้เวลาไม่นาน" นายวัฒนากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่ 1 ได้นำหนังสือเชิญมาให้นายวัฒนา และขับรถนำนายวัฒนาเข้าไปในกองทัพภาคที่ 1

ต่อมาเวลาประมาณ 13.00 น. นายวัฒนาจึงเดินทางกลับออกมาจากกองทัพภาคที่ 1 โดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด

'วัฒนา'โพสต์ออกจาก ทภ.1

จากนั้น นายวัฒนาได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า "ออกมาแล้วครับ" ระบุว่า วันนี้ เวลา 10.00 น.ไปพบ พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ตามคำเชิญ นั่งรถไปกับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและน้องๆ ที่ขอไปเป็นเพื่อน พล.ท.อภิรัชต์เชิญให้เข้าไปคุยในห้องทำงานเป็นส่วนตัวเรื่องแนวทางสร้างความปรองดอง เนื่องจากตนปฏิเสธการเป็นตัวแทนของพรรคที่จะไปพูดคุยกับ ป.ย.ป. ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.อภิรัชต์จึงต้องเชิญมาพูดคุยต่างหากเพื่อเป็นข้อมูล การสนทนาสิ้นสุดประมาณ 13.00 น. จากนั้นได้ให้นายทหารขับรถนำออกมาจากกองทัพภาคเป็นอันเสร็จภารกิจ

'บิ๊กตู่'ปฐมนิเทศขรก.2มี.ค.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานของ ป.ย.ป.ในภาพรวมว่า คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งกำกับดูแลโดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จะมีการประชุมในวันที่ 1 มีนาคม จากนั้นวันที่ 3 มีนาคม จะประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งกำกับดูแลโดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และในวันที่ 6 มีนาคม ช่วงเช้า คณะผู้ทรงคุณวุฒิของ ป.ย.ป.ทั้ง 39 คน จะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขณะที่ช่วงบ่ายจะประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิ คาบิเนต)

นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดีกรม และหลักสูตรการเตรียมข้าราชการเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ตามการทำงานของ ป.ย.ป. จะมีการปฐมนิเทศ

ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมงานนี้ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดและรองปลัดกระทรวง อธิบดีและรองอธิบดีกรมต่างๆ ผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯ โดยนายกจะเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวคิดของ ป.ย.ป.

#### เชียงใหม่จัด6เวทีพูดคุย

ในส่วนการเตรียมความพร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อความโปร่งใสในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.) จ.เชียงใหม่ แถลงว่า จังหวัดและ กอ.รมน.จังหวัด จะจัดเวที 6 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 1 มีนาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม และครั้งที่ 6 วันที่ 17 มีนาคม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายปวิณกล่าวอีกว่า จะเชิญผู้ร่วมประชุม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการ สื่อมวลชน กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม กลุ่มผู้นำชุมชน จิตวิทยุญาณ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ กลุ่มละ 50 คน รวม 200 คน โดยครั้งแรกได้เลือกผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มแรก โดยประเด็นการพูดคุยจะอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ 10 เรื่อง อาทิ การเมือง การปกครอง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาแหล่งน้ำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อนำร่วมกับระดับภาคและส่งให้กองทัพภาคที่ 3 และ กอ.รมน.ส่วนกลาง ภายในวันที่ 21-22 มีนาคม

#### 'เชียงราย-พิษณุโลก'พร้อม

ส่วนที่ห้องจอมกิตติ ศาลากลาง จ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าฯเชียงราย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย แถลงว่า จ.เชียงรายมีกำหนดจะจัดเวทีแสดงความความคิดเห็น 4 ครั้ง ในวันที่ 6-8-9 และ 10 มีนาคมนี้ ณ ห้องจอมกิตติ ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการนักศึกษา กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชนประชาชน เพื่อแสดงความความคิดเห็น 10 ประเด็น เพื่อผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเสนอกองทัพภาคที่ 3 และรัฐบาลต่อไป

ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลาง จ.พิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าฯพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือ พร้อมเตรียมจัดเวทีรับฟังแสดงความความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2.กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน วันที่ 8 มีนาคม 3.กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานวิสาหกิจ **หอการค้าจังหวัด** วันที่ 13 มีนาคม และ 4.กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิทยุญาณ ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการภาครัฐ วันที่ 17 มีนาคม

#### มทภ.2ประชุม20จว.อีสาน

ที่ห้องประชุมศรีพัชรินทร์ สโมสรร่วมรังไซ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา พล.ท.วิชัย แซจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมผู้บริหารงานด้านความมั่นคงพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการ



หน่วยทหารที่ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 2 กว่า 150 คน เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

พล.ท.วิชัยกล่าวว่า กอ.รมน.ภาค 2 ได้จัดตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ทั้ง 20 จังหวัดอีสาน มี ผอ.รมน.จังหวัด เป็นกรรมการ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน กำหนดกรอบเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มีนาคมนี้

"แนวทางการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ภาคอีสาน มี 4 ขั้นตอนปฏิบัติ ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะ และการจัดทำสัญญาประชาคมจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ครอบคลุม และครบถ้วน เพื่อให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งต่างๆ และเดินหน้าไปสู่ความสามัคคีปรองดองต่อไป" แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว

สปท.ดันกม.ปฏิรูปสื่อยุค 5จี

ที่รัฐสภา พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ...ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาเกือบเสร็จสิ้นแล้ว โดยจะพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 6 มีนาคมนี้ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหลายแห่ง ได้แก่ มาตรา 3 คำจำกัดความผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ประกอบการ ซึ่งในปี 2020 เทคโนโลยีจะก้าวเข้าสู่ยุค 5 จี ต้องมีการปรับคำนิยามให้ครอบคลุมไปถึงในช่วงนั้น ส่วนผู้ที่เขียนบทความที่ไม่ประจำจะไม่อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายนี้ สำหรับมาตรา 36 ได้แก้ไขจากเดิมให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน เปลี่ยนมาเป็นผู้ตรวจบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตแทน

เพิ่มตัวแทนสื่อภูมิภาคอีก 2 ที่นั่ง

พล.อ.อ.คณิตกล่าวอีกว่า ขณะนี้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เดิมจาก 13 คน ได้เพิ่มเป็น 15 คน โดยเพิ่มสัดส่วนผู้แทนสมาชิกวิชาชีพจาก 5 เป็น 7 คน เพื่อให้สื่อภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมด้วย สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ในบทเฉพาะกาลกำหนดให้สื่อมวลชนที่ประกอบวิชาชีพก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ ให้ถือว่า มีใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ แต่จะต้องไปแจ้งกับสภาวิชาชีพภายใน 2 ปี ส่วนผู้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อรายใหม่จะต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ ประเมินผล (KPI) โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพกำหนด

พล.ต.ท.พิสิษฐ์กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนของสื่อมวลชนหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าของสื่อหรือต้นสังกัดจะเป็นผู้ออกไปรับรองว่าเป็นสื่อจริง เพื่อขอขึ้นทะเบียนเอง ส่วนคนที่ทำสื่อออนไลน์ ต้องดูเจตนาว่าต้องการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะหรือไม่ มีรายได้ประจำไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ถือว่าเข้าข่ายตามกฎหมายนี้

พท.ยื่นปลด 2รมต.ปมหุ้นธุรกิจ

ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ ที่มท.พท. ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียกร้องให้ปลดนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสนธิรัตน์

ประจำวัน 28 กุมภาพันธ์ 2560

สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกจากตำแหน่ง หลังพบเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจที่ดินที่เขาใหญ่ เข้าข่ายผิดมาตรา 4 พ.ร.บ.จัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543

นายเรืองไกรกล่าวว่ มาตรา 4 ของ พ.ร.บ.จัดการหุ้นฯ ห้ามรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน และห้ามเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แต่หลายฝ่ายไปมองเฉพาะการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเท่านั้น เช่น การถือหุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ แต่กรณีของนายอุตตมและนายสนธิรัตน์ มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ โดยมีหลักฐานแจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. ว่ามีการทำสัญญาลงทุนทำธุรกิจที่ดินที่เขาใหญ่ จำนวน 29 ไร่ มูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อแบ่งผลกำไรกัน ซึ่งเข้าลักษณะการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญชัดเจน เมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายจึงมีสองทางเลือกคือ รัฐมนตรีทั้ง 2 คนควรถลาออก หรือนายกฯ ต้องปรับออก หากยังไม่มีมติความคืบหน้า ในสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าว

'อุตตม-สนธิรัตน์' ยืนยันทำถูกต้อง

นายอุตตมกล่าวว่า ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ที่ผ่านมามีได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด

ขณะที่นายสนธิรัตน์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า คงไม่ขอพูดอะไรมาก และไม่รู้ว่าจะตอบอะไร เพราะทุกอย่างที่ทำได้ดำเนินการตามข้อกำหนดให้ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว และไม่มีเหตุผลที่จะต้องลาออกแต่อย่างใด

-----